



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (13 ต.ค.61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>วันคล้ายวันสวรรคต ร.9</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค. เชิญชวนประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับสธ.และมท. ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะหมุนเวียนดำเนินการทุกวันจนครบทุกหมู่บ้าน และจัดพิธีเปิดตัวพร้อมกันทุกตำบล ในวันที่ 14 ต.ค.นี้ โดยตั้งแต่เดือนก.ค. - ส.ค. ที่ผ่านมา สธ.ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ทำให้เดือนก.ย. ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงเหลือ 2,597 ราย จากเดิมเฉลี่ยเดือนละ 4,500 ราย แต่เนื่องจากยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดชุมชนและให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทั้งจังหวัด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>โยกย้ายผอ.รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เดินทางมาสธ.เพื่อยื่นหนังสือถึง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เพื่อเรียกร้องแทนนพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ กรณียกเลิกคำสั่งย้ายเป็นรพ.ผอ.รพ.เลย ส่งผลให้ยังคงรพ.ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ตามเดิม แต่ไม่ได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง พญ.ทิวาวรรณ ปิยะกุลมาลา เป็นผอ.รพ.กาฬสินธุ์ โดยระบุว่า นพ.บรรพจน์เป็นที่รักของเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการเงินการคลัง แก้ปัญหาสภาพคล่องและวิกฤตการเงินรพ. ความโปร่งใสในการบริหารราชการ พัฒนาคุณภาพรพ.อย่างมีมาตรฐาน การออกคำสั่งทางปกครอง โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ผอ.รพ.ตัวจริงแล้ว ให้กลับไปทำงานสายวิชาการและยังอยู่ที่เดิมนั้น โทษร้ายและเป็นเหตุผลที่สรุปง่ายเกินไป ทั้งที่ที่ผ่านมา มีผอ.รพ.ที่อยู่ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งให้รพ.ผอ.รพ. และบริหารงานจนเกษียณ จึงขอให้ผู้บริหาร สธ.ให้ความสำคัญกับรพ.กาฬสินธุ์ ที่ต้องการความต่อเนื่องในการพัฒนาภายใต้การนำของนพ.บรรพจน์ โดย 1.ขอเรียกร้องให้ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมของนพ.บรรพจน์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของรพ.กาฬสินธุ์แต่เพียงผู้เดียว 2.ขอให้ระงับคำสั่งคนที่มาทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของรพ.กาฬสินธุ์ และ 3.ชะลอการแต่งตั้งผู้บริหารที่จะมาทดแทนหรือเพิ่มเติม จนกว่าท่านจะหมดวาระเกษียณอายุราชการตามกรอบของสธ. หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร้องขอความเป็นธรรม</p>
<p>สำนักข่าวอิศรา (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน กล่าวว่า ผิดหวังที่กรม.มีมติเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 อนุมัติร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ที่สธ.เป็นผู้เสนอ ทั้งที่หลายหน่วยงานมีข้อทักท้วงเรื่องความทับซ้อนกับคณะกรรมการที่มีอยู่ ซึ่งการมีกฎหมายฉบับนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เพิ่มขึ้น มีแต่จะถูกกลืนสิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะถูกทำให้กลายเป็นระบบอนาถา ถูกบังคับให้ร่วมจ่ายเมื่อป่วย ภาคประชาชนคัดค้านกฎหมายนี้มาโดยตลอด แต่รัฐบาลไม่เคยรับฟัง และกระบวนการรับฟังความเห็นที่สธ.จัดขึ้นเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้น โครงสร้างคณะกรรมการมี 45 คน แต่มีประชาชนอยู่แค่ 3 คน ที่เหลือเป็นข้าราชการ วิชาชีพทางการแพทย์ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และกลาโหม ที่สำคัญคือ กรรมการในสภาหอการค้าที่สธ.เลือกนั้น มีตัวแทนจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติอยู่ด้วย</p>
<p>มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก</p>	<p><b>ร้อยไหมเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาที่คลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งย่านทาวนอินทาวน์ ซอย 6 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เป็นหญิงอายุ 72 ปี มารับการร้อยไหมบริเวณใบหน้า หลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>New TV (13 ต.ค.61)</p> <p>มติชน แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ (13 ต.ค.61)</p> <p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (13 ต.ค.61)</p> <p>มติชน (13 ต.ค.61)</p>	<p>แพทย์ฉัตยาชา ได้เกิดแพ้ยาลและเสียชีวิต โดยนพ.ธนพล ทองประเสริฐ ได้แสดงตัว เป็นเจ้าของคลินิก เบื้องต้นพบว่า แพทย์มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง แต่คลินิกยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล จึงแจ้งข้อกล่าวหา เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต ต้องสอบสวน รายละเอียด โดยผลการชันสูตรของทางสถาบันนิติเวชวิทยา พบผู้ตายเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ เกิดจากตับแตกและมีเชื้อโรครักทัก ส่วนสารอื่น ๆ ที่พบในร่างกาย ต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการประมาณ 15 วัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ตรวจสอบคลินิก เบื้องต้นพบว่าไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เข้าข่ายการกระทำผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนแพทย์ผู้ให้บริการ จะส่งเรื่องให้แพทยสภาดำเนินการต่อไป โดยจากการตรวจสอบพบว่า นพ.ธนพลเป็นแพทย์จริง แต่ได้เปลี่ยนชื่อและยังไม่ได้แจ้งไปยังแพทยสภา เคยเปิดคลินิก เสริมความงามมาแล้วและขออนุญาตถูกต้อง แต่กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไปทำที่คอนโดมิเนียม และยังไม่มีขออนุญาตเข้ามา แต่ถึงแม้จะขออนุญาตก็ไม่ให้ เพราะการเปิดคลินิกจะเปิดในคอนโดฯ หรือบริเวณที่ไม่พร้อมไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สพส. กล่าวว่า ก่อนตัดสินใจรับบริการจากสถานพยาบาล ขอให้ประชาชนตรวจสอบหลักฐานสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.ป้ายชื่อคลินิกแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก 2.แสดงใบอนุญาตเปิดกิจการคลินิก 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมคลินิกที่เป็นปัจจุบัน 4.แสดงหลักฐานของแพทย์ ที่ให้บริการ ทั้งชื่อ-นามสกุล และภาพถ่าย ที่หน้าห้องตรวจ และเพื่อความมั่นใจให้ตรวจสอบชื่อคลินิกที่เว็บไซต์สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และตรวจสอบชื่อแพทย์ที่เว็บไซต์แพทยสภา หากไม่พบรายชื่อหรือหลักฐาน ไม่ครบถ้วนไม่ควรรับบริการโดยเด็ดขาด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ได้ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบชื่อบุคคล ดังกล่าว แต่มีนามสกุลนี้ จึงต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่ หากมีผลต้องเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการด้านจริยธรรม แต่หากตรวจสอบแล้วไม่ใช่แพทย์จะเป็นเรื่องของคุณดี ขณะนี้กรมสบส.ได้ประสานขอความเห็นกับแพทยสภาในการปรับเกณฑ์เหตุการณ์ที่มีความปลอดภัย</p> <p>ด้าน นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมคัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การร้อยไหมถือเป็นการศัลยกรรมเล็ก ตัวเหตุการณ์และไหมที่ใช้ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่อันตรายที่จะเกิดกับชีวิตมาจากการใช้ยามากกว่า ซึ่งไม่น่าใช่ยาชา แต่อาจใช้ร่วมกับยาตัวอื่น ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาแต่ละราย</p>
<p>คมชัดลึก (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า ระบุ หน่วยงานที่ต้องทนขาดสภาพคล่องมานาน คือ รพ.รัฐทั่วประเทศที่ต้องบริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 48 ล้านคน รัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการกองทุน แบบปลายปิด เพราะปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้มิสาเหตุมาจากการบริหารจัดการกองทุนแบบปลายเปิด ซึ่งแม้จะเพิ่มเงินเท่าไรก็ไม่มีทางพอ ซึ่งล่าสุดสธ.มีการยกร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... เก็บเงินจากสินค้าหรูหรือของละ 2 บาท โดยไม่สนใจ เสียชีวิตค่านอกจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบต่ออาชีพทำกินของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ</p> <p>ด้าน รศ.ดร.อรรถกฤต บัจฉิมนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ. นี้ไม่สอดคล้องกับการบริหารนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง เพราะทำให้เกิดการใช้เงินนอกงบประมาณโดยไม่ผ่านระบบงบประมาณแผ่นดินและการตรวจสอบของรัฐสภา และเสนอแนวทาง ดังนี้ 1. แนวทางประชารัฐร่วมจ่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพฯ เวชภัณฑ์ และการให้บริการดีขึ้น 2.ประกันสุขภาพประชารัฐ ให้คนไทยทุกคนสามารถซื้อประกันสุขภาพกับสปสช. และนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับการซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต 3.ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งต้องแก้กฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการใช้เงินภาษีท้องถิ่นพัฒนาการสาธารณสุขที่มีคุณภาพในพื้นที่นั้นๆ ภายใต้การสนับสนุนของ สปสช.</p>
<p>เว็บไซต์กัญชา (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>ปลดล็อกกัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา "การใช้กัญชา กระท่อมในการบำบัดโรค : ปัญหาและทางออก" โดย ผศ.ภญ. สำลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กล่าวว่า พันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดอยู่ที่ จ.สกลนคร พันธุ์หางกระรอก ปลูกแนวลุ่มน้ำสงคราม การปลูกต้องการแสงแดด แต่ร่างกฎหมายที่กำลังจะออก ต้องปลูกอยู่ในโรงเรือนปิด ไม่ถูกต้องกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลักการฆาตกรรมของพีช 2 ชนิดนี้ และขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรืใช้ ม. 44 ปลดล็อกพีชทั้ง 2 ชนิดออกจากพ.ร.บ.ยาเสพติด เพราะหากรอผ่านสนช. 3 วาระจะไม่ทันในรัฐบาลนี้ รวมทั้งให้แพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันแก้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพราะการให้ปลูกเฉพาะในเชิงวิจัยทางการแพทย์ ไม่ได้แก้ปัญหาสังคมไทยเพราะไม่ได้เปิดช่องให้ชาวบ้านใช้ยาได้เอง</p> <p>นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิก สนช. กล่าวว่า วันที่ 30 ต.ค. สนช.จะทำประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติด ปลดกัญชาและกระท่อมออกจากยาเสพติด ที่รัฐสภา พร้อมกับเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์อีก 15 วัน เชื่อว่าเมื่อผ่านการทำประชาพิจารณ์จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในสภาได้ทันปีนี้</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอบทความว่า แม้จะเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ปัจจุบันมีการครอบครองและใช้ผลิตภัณฑ์กันอย่างดาษดื่น ที่สำคัญส่วนใหญ่ยังเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานรับรอง ก.พาณิชย์จึงเป็นเจ้าภาพพูดคุยกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหานี้</p> <p>ทนายเกิดผล แก้วเกิด มองว่า ถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าปลอดภัยกว่า ผู้บริโภคควรมีโอกาสได้ใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ กฎหมายควรต้องตามเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคให้ทัน และไม่ปิดกั้นการสร้างสรรคนวัตกรรม</p> <p>ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. สมชัย บวรภิตติ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ ให้แง่คิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ที่เสพติดนิโคติน ว่า ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออสเตรเลีย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ลอนดอน รายงานตรงกันว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่มวน แม้จะไม่ได้ปลอดภัย 100% แต่ก็มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มากเพราะไม่มีการเผาไหม้ ทั้งนี้ ยังมีความน่ากังวลว่าบุหรี่ยีอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นตัวดึงดูดให้คนอายุน้อยเริ่มใช้บุหรี่ยีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะพัฒนาไปเป็นนักสูบหน้าใหม่</p> <p>มีรายงานว่า เมื่อต้นปี 2561 คณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. ได้สรุปผลการพิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ในการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า โดยให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลว่า ควรพิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนในด้านประโยชน์และโทษของการใช้บุหรีไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่มวน คู่ขนานไปกับการดำเนินการแก้ไขการลักลอบนำเข้าบุหรีไฟฟ้าและปรับระดับการควบคุม นำบุหรีไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ เพื่อช่วยด้านการจัดเก็บภาษี โดยอาจกำหนดให้ขายในร้านขายยา กำหนดให้เป็นสินค้าทางเลือก-สินค้าควบคุมในการรักษาการเลิกบุหรี</p>
<p>TNN 24 (13 ต.ค.61)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ ช่อง one 31 (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>ฟ้องสอนลูกตีแม่</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจ Red skull เปิดเผยแพร่พฤติกรรมของพ่อรายหนึ่งที่สอนลูกให้ตีแม่เบียร์ตั้งแต่อายุน้อย ๆ พร้อมกับอัดคลิปเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย ทำให้ชาวโซเชียลส่วนใหญ่เข้ามาต่อว่าเนื่องจากเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ทำให้พ่อเด็กกลบคลิปและรูปทิ้งในเวลาต่อมา</p> <p>ด้านเพจ Drama-addict ระบุว่า แอลกอฮอล์เป็นผลเสียต่อสมองเด็กโดยตรง กระทบต่อพัฒนาการ สติปัญญา เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวภายในครอบครัว หากพบเห็นที่ไหนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแล</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจสุราษฎร์ธานี สั่งรองผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ฯ รวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ปกครองให้ลูกชายตีแม่เบียร์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>ข่าวสด (13 ต.ค.61)</p> <p>Thai news กรมประชาสัมพันธ์ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.ปัตตานี เปิดเผยสถานการณ์โรคหัด จ.ปัตตานี ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคหัด 58 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 0-4 ขวบ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคือ ทุ่งยางแดง รองลงมาคือ แม่ลาน พื้นที่ที่ไม่พบผู้ป่วยคือ ไหมแก่น และปะนาเระ โดย จ.ปัตตานียังมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของปัตตานีกับยะลามีการระบาดสูง จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังการระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.นราธิวาส กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ต.ค. จ.นราธิวาส มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด 55 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 6.95 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ สุคีริน เมืองนราธิวาส และรือเสาะ ตามลำดับ พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังโรคหัด</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>ปัญหาความแออัดในรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง ว่า ได้มอบให้ผู้บริหารเร่งแก้ไขปัญหาความแออัดในรพ.ใหญ่ โดยปี 2560 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกในรพศ.เฉลี่ยวันละ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (13 ต.ค.61)</p>	<p>3,152 ราย รพท.ขนาดใหญ่วันละ 1,709 ราย รพท.ขนาดเล็กวันละ 1,709 ราย ผู้ป่วยในของรพศ.มีอัตราครองเตียงเกิน 100% ขณะที่รพช.มีอัตราครองเตียง 70% ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวใน รพศ./รพท.กว่าครึ่งเป็นโรคที่รพช.สามารถดูแลรักษาได้ ได้กำชับให้นำ 3 ยุทธศาสตร์ไปใช้ลดความแออัดในรพ. คือ 1.ลดการเจ็บป่วยของประชาชน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 2.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เป็น Smart Hospital เช่น ระบบนัดคิวออนไลน์ และ 3.พัฒนาศักยภาพสถานบริการ โดยรพศ./รพท.จะเน้นการรักษาโรคที่ยุ่ยากซับซ้อน เพิ่มห้องผ่าตัด ห้องไอซียู พัฒนารูปแบบเครือข่ายการรักษาเฉพาะด้านตามแผนพัฒนาระบบบริการ ระบบให้คำปรึกษา และส่งผู้ป่วยที่ไม่หนักกลับไปรักษาที่รพ.ต้นทาง</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>สูบบุหรี่-ดื่มเหล้าเสี่ยงมะเร็งช่องปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2558 พบมะเร็งช่องปากมาก เป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด ซึ่งร้อยละ 95 ของมะเร็งช่องปากที่พบเป็นชนิดที่มีความรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 90 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งช่องปากอันดับต้น ๆ คือ การสูบบุหรี่รวมถึงยาเส้นและดื่มเหล้า แต่หากสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเหล้าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 15 เท่า สำนักทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ จึงร่วมมือกันจัดโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในรพ.สังกัดสธ. เพื่อให้คำแนะนำเลิกบุหรี่ และตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากแก่ผู้ที่มารับบริการ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>ล้างมือลดเชื้อโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ข้อมูลจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง 3.5 ล้านคน ในส่วนของไทย สำนักระบาดวิทยาฯ รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.- 1 ต.ค. 2561 มีผู้ป่วยอุจจาระร่วง 946,483 ราย ใช้หวัดใหญ่ 130,488 ราย เสียชีวิต 21 ราย และโรคมือเท้าปาก 55,070 ราย โดยมือของเราสามารถนำเชื้อโรคได้มากมาย การล้างมือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ดี</p> <p>รศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤติวิไล สามโกเศศ อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เชื้อโรคบางชนิดจะติดที่มีได้นานถึง 30 นาที ดังนั้นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ คือ ล้างมือ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึง 50%</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>วันโซโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช มีการจัดงานวันโซโลก 2561 โดยมีกิจกรรมนำยาเก่าที่หมดอายุ มาแลกไขใหม่ โดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า งานวันโซโลกปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย โดยต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ให้คนไทยเห็นคุณค่าประโยชน์การบริโภคไข่ ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงสมอง สามารถบริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย สอดคล้องกับโครงการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557-2561 ของ Egg Board</p> <p>ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า จากการศึกษาในระยะ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า การบริโภคไข่แดงเป็นประจำส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่มากนัก หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม และตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำ</p> <p>ด้าน นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ย 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนและปริมาณสูงที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ไข่ไก่อังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง ผู้ที่มีอายุ 1 ขวบ จนถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถรับประทานไข่ได้วันละ 1 ฟอง ส่วนเด็กทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือน สามารถเริ่มให้ไข่แดงต้มสุก ½ ฟอง เด็กอายุ 7-12 เดือน ให้กินไข่ต้มสุก ½ - 1 ฟอง ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สามารถกินไข่ได้ 3 ฟอง/สัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ และจากหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับประทานไข่ 1-3 ฟอง/วัน ไม่เพิ่มความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ (13 ต.ค.61)	<p><b>เสี่ยงต่อโรคหัวใจ แต่จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน</b></p> <p><b>ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก จ.กระบี่</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีด.ญ.ชอวา เทพนิมิตร วัย 4 ขวบ ชาว จ.กระบี่ ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจโต และโรคหัวใจ ต้องเสียค่ารักษาผ่าตัดใหญ่มาแล้วหลายครั้ง ทำให้ครอบครัวมีหนี้สิน และต้องให้ลูกชายวัย 14 ปี ออกจากโรงเรียน</p> <p>ล่าสุด พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบติ ประวีตร ผวจ.กระบี่ ได้ให้นายอำเภออ่าวลึกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ โดยในวันที่ 22 ต.ค. รพ.อ่าวลึก และรพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้ประสานมูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ให้ร.บ.ญ.ชอวาเป็นผู้ป่วยพิเศษในความดูแล และประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ร.บ.ญ.ชอวาเข้าผ่าตัดที่ศูนย์โรคหัวใจ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กทม. โดยมี รพ.ราชวิถี เป็นผู้ส่งตัว ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระหว่างรอการพักฟื้น จะประสานเหล่ากาชาด จ.กระบี่ ช่วยเหลืออีกครั้ง นอกจากนี้ จะให้ส.ร.บ.ญ.ชอวาเข้าโครงการแพทย์พอ.สว.เพื่อรับเงินช่วยเหลือในการรักษาในอนาคต ขณะที่พัฒนาสังคมฯ.กระบี่ จะเสนอจังหวัดอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือครอบครัว โดยเบื้องต้นจะมอบเงินให้ครั้งละ 3,000 บาท ปีละ 3 ครั้ง</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เนชั่น เว็บไซต์คมชัดลึก (13 ต.ค.61)	<p><b>รพ.จุฬาฯ เปิดตัวตำราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนาเปิดตัวตำราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คัมภีร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ประกอบด้วยองค์ความรู้ผู้สูงอายุ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ส่วนที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุและแนวทางการดูแลแก้ไข ส่วนที่ 3 องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือภาวะเฉพาะของระบบต่างๆ ที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุ และส่วนที่ 4 การดูแลผู้สูงอายุด้านจิตวิญญาณและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์ (13 ต.ค.61)	<p><b>อังกฤษตั้งรัฐมนตรีป้องกันการฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ ของอังกฤษ ได้แต่งตั้งนางแจ็กกี้ ดอยล์-ไพร์ส รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็น รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันการฆ่าตัวตาย (Minister for Suicide Prevention) คนแรกของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch